



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Tháo gỡ khó khăn trong triển khai đầu tư dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đó là nội dung chính cuộc họp UBND tỉnh nghe UBND huyện Thái Thụy báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng (GPMB) khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công

nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Liên Hà Thái tổ chức sáng ngày 3/6. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương dự họp. Theo báo cáo của UBND huyện Thái Thụy và Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công

huyện đã GPMB được 621.103,6m<sup>2</sup>; dự kiến trong tháng 7 sẽ hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích trong khu vực 88,2ha. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã cho nhà đầu tư hạ tầng thuê đất với tổng diện tích 546.129m<sup>2</sup>. Các sở, ngành đã và đang tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Liên Hà Thái. Tuy nhiên, hiện nay quá trình thực hiện dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu về công tác GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án thứ cấp và công tác điều chỉnh quy hoạch...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư

(Xem tiếp trang 4)  
**KHẮC ĐUẤN**

### Kiểm tra sinh hoạt chi bộ tại một số doanh nghiệp



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tại trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Thái Bình.

Sáng ngày 3/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra sinh hoạt chi bộ và tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp. Cùng đi có đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Đổng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed và Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình.

(Xem tiếp trang 4)  
**THU THỦY**

### Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 3/6, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hưng Hà, qua điều tra, truy vết những người từ vùng có dịch, ổ dịch về địa phương và các trường hợp có liên quan từ ngày 10/5 đến nay, toàn huyện có 770 trường hợp, hiện còn 677 trường hợp phải theo dõi, cách ly y tế, có 36 trường hợp F1 và 1 trường hợp F2 có nguy cơ cao phải cách ly tập trung. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chốt kiểm soát dịch tại cầu Triều Dương và cầu Thái Hà từ 0 giờ ngày 2/6/2021. Huyện đã hoàn thành việc mở rộng khu cách ly tập trung của huyện cơ sở 1 tại Trung tâm Chính trị huyện với 300 giường, thành lập khu cách ly tập trung cơ sở 2 tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế (xã Hồng Minh) với 200 giường.

(Xem tiếp trang 4)  
**ĐẶNG ANH**

### Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Sáng ngày 3/6, tại Trường Tiểu học và THCS Tự Tân (Vũ Thư), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề "Phục hồi hệ sinh thái".

Tại buổi lễ, các đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh đã nghe lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến một số văn bản pháp luật về môi trường đồng thời kêu gọi các thầy cô giáo, các em học sinh, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm nước ở gia đình, nơi công cộng; không xả, đốt rác thải bừa bãi; thu gom, phân loại, xử lý rác đúng quy định; từ chối sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, không săn bắt động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; trồng cây xanh và làm tốt 3 sạch "nước sạch, thực phẩm sạch, môi trường sạch"; đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường cho học sinh gắn với các hoạt động đoàn, đội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường...

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng Trường Tiểu học và THCS Tự Tân 4 thùng đựng rác thải, trồng cây xanh và trao tặng kinh phí trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

**THU HIỀN**

### Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2021 - 2022 tổ chức ở 2 điểm thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm nay diễn ra trong hai ngày 5 - 6/6 với 1.710 thí sinh đăng ký dự thi. Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi năm nay được tổ chức ở 2 điểm thi là Trường THPT Chuyên Thái Bình và Trường THPT Lê Quý Đôn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, Tiếng Anh là môn thi chuyên có số lượng thí sinh dự thi đồng nhất với 439 thí sinh, tiếp đến là môn Ngữ văn 364 thí sinh, môn Toán 189 thí sinh, môn Hóa học 116 thí sinh, môn Vật lý 105 thí sinh, môn Sinh học 103 thí sinh, môn Lịch sử 86 thí sinh và môn Địa lý 104 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 62 phòng thi, trong đó Trường THPT Chuyên Thái Bình có 28 phòng thi, Trường THPT Lê Quý Đôn có 34 phòng thi.

(Xem tiếp trang 4)  
**LAN ANH**

**Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 3/6

**Trên thế giới**, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 3/6, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 172,4 triệu người, trong đó hơn 3,7 triệu người đã tử vong.

**Tại Việt Nam**, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3/6, cả nước ghi nhận thêm 250 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 231 ca trong nước và 19 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 8.063 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.955 ca. Hiện 3.085/8.063 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 4.929 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

**Tại Thái Bình**, tính đến 17 giờ ngày 3/6, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là F1 liên quan đến Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được cách ly từ ngày 6/5/2021. Hiện bệnh nhân được chuyển điều trị, cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)  
**NHÓM PHÒNG VIÊN**



Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỐ Y TẾ: 0969.851.212  
0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

## Những chuyến xe "đặc biệt"

(Xem trang 3)



Cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

## Hiệu quả kép của giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn

(Xem trang 2)